

บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่า ขณะที่ดีลเลอร์คาดเงินประกันภัยเริ่มชะลอไหลเข้า

*บาท/ดอลลาร์เข้าอ่อนค่าจากปลายสัปดาห์ก่อน โดยดีลเลอร์ มองว่า การไหลเข้าของเงินประกันภัย ซึ่งหนุนเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว จะชะลอตัวลงในสัปดาห์นี้

*เขนร่วงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 7 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ยุโรปปรับตัวอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซื้อคืนยูโร ก่อนการอัดฉีดสภาพคล่องรอบใหม่ของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

*เทรดเดอร์ในต่างประเทศระบุว่า มีกระแสข่าวว่า กลุ่มนักเก็งกำไรได้กู้เงินสกุลเขน เพื่อซื้อสัญญานำมันล่วงหน้า ในการทำ carry trade โดยรวมกันซื้อน้ำมันของญี่ปุ่น เพื่อประกันความเสี่ยงจากการพุ่งขึ้นอีกของราคาน้ำมัน

*สัปดาห์นี้ อีซีบีจะจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำระยะเวลา 3 ปี ในวงเงินไม่จำกัดให้แก่ธนาคารในยุโรปเป็นครั้งที่ 2 และโพลล์รอยเตอร์พบว่า นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า ภาคธนาคารจะขอเงินกู้ 4.92 แสนล้านยูโร ซึ่งใกล้เคียงกับยอดของครั้งก่อนที่ 4.89 แสนล้านยูโร

*นักวิเคราะห์ มองว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการซื้อเวลาให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ยุโรป ในการแก้ไขวิกฤติหนี้ หลังมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในเดือนนี้เมื่อรวม.คลังยูโรโซนได้บรรลุข้อตกลง ในการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกรีซ รอบสอง

*แต่การแก้ไขปัญหานี้ในยุโรป ยังคงมีอุปสรรคอยู่ เห็นได้จากการประชุมของกลุ่มประเทศจี-20 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสมาชิกยุโรปได้รับแจ้งว่าต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อต่อสู้กับวิกฤติหนี้ เพื่อแลกกับความช่วยเหลือมากขึ้นจากประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นการกดดันเยอรมนี ให้ยกเลิกการคัดค้านการให้ความช่วยเหลือยุโรปมากขึ้น

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.326 บาท

*09.57 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.40/43 จาก 30.35/39 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.39/43 จาก 30.34/38 เมื่อวันศุกร์

*เขน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.08/13 จาก 81.00 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3449/51 จาก 1.3456 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"สัปดาห์ก่อนมีเรื่องของเงินประกันเข้ามา แล้วก็ flow ลงทุนผสมกันไปด้วย แต่วันนี้ขึ้นมาหน่อย(บาทอ่อนค่า) ดูแล้วสัปดาห์นี้คงไม่ได้วิ่งแรงเหมือนสัปดาห์ก่อน" ดีลเลอร์กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 30.33-30.43 โดยมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าได้ หลังจากที่ยืดค่าไปมากเมื่อสัปดาห์ก่อน และคาดว่า การไหลเข้าของเงินประกันภัย ซึ่งหนุนเงินบาทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จะชะลอลงในสัปดาห์นี้

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้